

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบุคคลจำนวนมากที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยชิ้นนี้ ตั้งแต่เริ่มแรก จนถึงเวลาที่ผลงานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จลงได้ในปี พ.ศ. 2549

ท่านแรกคือศาสตราจารย์ ดร. อภิชัย พันธเสน คุณอาผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างทางความคิด และการปฏิบัติแทนคุณพ่อที่ได้เสียชีวิตลงตั้งแต่ผู้วิจัยยังเล็ก ท่านได้ชี้ทางแห่งธรรมในขณะที่ผู้วิจัย อยู่ระหว่างการค้นหาทางออกจากวิถีชีวิตอันไม่ยั่งยืนในวงการธุรกิจ ด้วยการยืนยันว่าความต้องการ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพื่อทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

ต่อมาอาจารย์ ดร. ประศาสน์ ตั้งมติธรรม ได้กรุณารับเป็นที่ปรึกษาให้ในครั้งแรก และ ให้คำแนะนำในการเขียนข้อเสนอเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสู่โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการจน เป็นผลสำเร็จ อีกทั้งท่านได้ให้คำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในมุมมองเชิงธุรกิจและวิชาการตลอดมา ซึ่ง ช่วยให้ผู้วิจัยลบลบจุดบกพร่องของงานไปได้มาก

จากนั้นศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรรยางกูร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ก็ได้วางรากฐาน ทางความคิดเกี่ยวกับการทำวิจัยให้แก่ผู้วิจัย และช่วยให้ผู้วิจัยได้รับทุนโครงการปริญญาเอก กาญจนานิกะที่สำคัญคือ ท่านเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ทำงานวิจัยเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นประเด็น ที่ยาก อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้บูรณาการพุทธธรรมกับทฤษฎีของชาวตะวันตกที่มีอิทธิพลมาก ในโลกเวลานี้ แต่แทบจะไม่มีนักวิชาการชาวไทยนำมาใช้ทำวิจัยเลย

คณาจารย์ผู้ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้วิจัยนอกจากคุณอาที่ ปลุกฝังแนวคิดด้านพุทธเศรษฐศาสตร์แล้ว ก็มีรองศาสตราจารย์ ดร. โสริช โปธิแก้ว ที่ปลุกฝังแนว คิดด้านพุทธธรรม นายแพทย์ ดร. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ด้านปรัชญาเชิงกระบวนทัศน์ อาจารย์ ดร. ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ด้านนิเวศทัศน์และการเคลื่อนไหวสีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. สุวินัย ภรณวลัย ผู้ซึ่งจุดประกายความคิดให้ผู้วิจัยคตินาทฤษฎีบูรณาการ มาใช้และปรับเปลี่ยนข้อเสนอการทำวิจัยจนเป็นงานที่มองภาพกว้างถึงวิกฤตของโลก จึงจำเป็นต้องครอบคลุมการเก็บข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างในกรณีศึกษาต่างประเทศหลาย ประเทศ ซึ่งส่งผลให้โลกทัศน์ของผู้วิจัยเปิดออกอย่างกว้างขวาง

Professor Dr. John Motloch แห่ง Ball State University และ Dr. Terry O' Fallon แห่ง California Institute of Integral Study ผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดในเชิง ทฤษฎีบูรณาการ และการนำทฤษฎีมาสร้างเป็นเครื่องมือวิจัย ตลอดจนการเตรียมความพร้อมทุก เรื่องในการเก็บข้อมูลภาคสนามครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Dr. Don Beck เจ้าของทฤษฎีเกลียวพลวัตบูรณาการ (Spiral Dynamics integral) ผู้ซึ่งให้การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้วิจัยด้วยตัวเอง อีกทั้งให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยทางอีเมลล์ทุกครั้งที่คุณผู้วิจัยเขียนสอบถามไป

Professor Dr. Mike Jenks แห่ง Oxford Brookes University และ Dr. Ester van Steekelenburg แห่ง Urban Solutions BV. ผู้ซึ่งให้การต้อนรับ ความช่วยเหลือ คำแนะนำพื้นฐาน และที่มั่นในการทำวิจัยในประเทศสหราชอาณาจักรและเนเธอร์แลนด์ตามลำดับ

ศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ตั้งเต็มสิริกุล และรองศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ อนุกุลยุทธธนกร กรรมการสอบจากภายนอกที่สละเวลาให้คำแนะนำ ทำให้งานชิ้นนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัย

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ ผอ.เพื่อน พี่ น้อง กัลยาณมิตรที่โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ บ้างก็อำนวยความสะดวก บ้างก็ให้กำลังใจ บ้างก็ให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา

คนไทยผู้เป็นหัวเรือใหญ่ในการช่วยเหลือเรื่องการอยู่อาศัยอย่างสะดวกสบายตามอัธยาศัยในประเทศต่าง ๆ ได้แก่คุณอภิชัย รุ่งเรือง คุณประชา หุตานุกวีตร และคุณชูเกียรติ น้อยจิม

ชาวชุมชนทุกแห่งที่คุณผู้วิจัยเข้าไปศึกษา และท่านอื่น ๆ ที่ให้ความช่วยเหลืออีกมากมาย จนไม่อาจกล่าวนามได้ทั้งหมด

และสุดท้ายที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือ "ครอบครัว" ของผู้วิจัยโดยเฉพาะแม่และภรรยาที่ให้กำลังใจและเสียสละหลายต่อหลายอย่างให้แก่ผู้วิจัย มีทั้งทรัพย์สินเงินทองที่ให้เลี้ยงดูชีวิตและเป็นทุนทำวิจัย "ก้อนใหญ่" ประกอบกับการช่วยดูแลลูกเล็ก ๆ 2 คนเป็นอย่างดียิ่ง ในระหว่างที่คุณผู้วิจัยจากบ้านไปหลายเดือน ซึ่งช่วยให้คุณผู้วิจัยหมดความกังวลและทำให้การทำงานในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นจริงขึ้นมาได้ เป็นอาทิ

ประโยชน์อันเกิดจากการศึกษาในเรื่องนี้ ผู้วิจัยขอบูชาพระคุณพระพุทธรเจ้าและธรรมชาติ และขออุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพชีวิตทั้งหลายในสากลจักรวาล

ธนาภณ พันธเสน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2549